
sþ. 443. Fyrirspurn [215. mál]
til fjármálaráðherra um ráðningar í lausar stöður embættismanna.

Frá Kristínu S. Kvaran.

1. Hefur ákvæðum 5. gr. laga um réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins varðandi
auglýsingar um lausar stöður ævinlega verið stranglega framfylgt?

2. Hafa verið veitt embætti síðast liðin fjögur ár án þess að gætt hafi verið ákvæða 5. gr.
áðurgreindra laga og þær auglýstar með venjulegum fyrirvara?

3. Ef svo er, í hvaða tilvikum og hvaða ástæður lágu til grundvallar?


